

Một đề nghị về các đề tài cho các Lá Thư sắp tới

Một trong các đề tài trong Lá Thư số 37 là kể về "Vượt tuyến đi tìm tự do" (do Ai Hữu Nguyễn Đức Suy nêu lên), xin mạo muội lưu ý đến các đề tài sau đây trong các Lá Thư Ai Hữu sắp tới:

1. Vượt tuyến tìm tự do:

Xin tiếp tục đề tài này để nhắc ta nhớ thật rõ tư cách người Việt quốc gia tỵ nạn cộng sản (tức là tỵ nạn chính trị) của chúng ta và của con em cháu chắt chúng ta.

2. Ai Hữu CCGTVT làm gì từ giờ đến khi chết?

Đề tài này thoát nghe qua có vẻ "gay gắt" quá phải không các bạn? Tuy vậy nếu bình tâm suy nghĩ thì ta có thể thấy là xếp đặt công việc thực tiễn (hợp khả năng và nguyện vọng chính đáng) cho tương lai của mình thật là cần thiết để có nhiều hy vọng thành công hơn là để giống đời đưa đẩy phó mặc cho may rủi. Nếu ta còn trẻ, thì cần xếp đặt học ngành gì, ra làm việc ở đâu, khi nào lập gia đình, có bao nhiêu con, có con sớm hay chậm, con cái cần được nuôi nấng ra sao cho không quên tiếng Việt và vẫn còn có tinh thần quốc gia với đầy đủ các đặc điểm tốt đẹp cổ truyền .v.v.. Dĩ nhiên là chương trình cần linh động nhưng các điều quan hệ như vậy không thể phó mặc cho may rủi được, có phải chăng các bạn? Còn đối với các bạn "sôn sôn" thì cũng có nhiều ưu tư về sự học hành và công việc của con trai con gái con dâu con rể nhà của.v.v... còn đối với các Ai Hữu dân anh thì chắc cũng bận tâm thêm về cháu chắt và tang lễ. Chúng ta ai cũng có tình người và ai cũng còn quyền thuộc hoặc bạn bè thân thiết còn bị kẹt trong hủ ngục độ nên nhiều người

trong chúng ta đã có nỗ lực cứu trợ qua Lá Thư Ai Hữu từ lâu nay, nhưng cũng chỉ giúp đỡ được một số rất ít ỏi trong tập thể các Ai Hữu đang sống đau khổ ở Việt Nam, làm sao giúp đỡ cho hữu hiệu hơn, cho được nhiều người hơn đây? (đâu phải chỉ có thân thuộc bạn bè ta bị lâm than mà thôi đâu?) Ta sẽ xếp đặt đề nghị năm xuống tận ở đất lạ quê người chăng?. (còn mả mả tổ tiên cha mẹ anh em họ hàng ở Việt Nam đã/đang/sẽ bị giải tóa để làm chó chọi giốn hoặc chăn nuôi thí ta tính sao đây?) Mạo muội nêu vài điểm đề các Ai Hữu ở mọi lứa tuổi vui lòng viết bài góp ý về đề tài "Từ giờ cho đến chết ta sẽ làm gì?" Hầu chúng ta có được kinh nghiệm quý báu đề tiên xếp đặt cho đời sống của chúng ta từ đây cho đến khi nhắm mắt. (Cũng cần nhớ là lưới hái tử thần thường đến sớm hơn là chúng ta tưởng vậy xin các Ai Hữu mau viết bài đề còn "Mang thân đứng ở trong trời đất, phải lập danh gì với núi sông" chớ).

3. Thánh tổ ngành công chánh giao thông vận tải địa kiến trúc.v.v...

Xin các Ai Hữu góp ý để chúng ta chọn một Thánh Tổ cho ngành xây dựng của chúng ta, chúng ta làm nhà, cầu, đường, phi trường, hải cảng, thiết lộ, đảo kinh, dân thủy nhập điện, lâm dinh điện, lo số bộ xe cộ thuyền bè đất đai, cung cấp nước, điện, vệ sinh công cộng, phá.v.v.. Nên chọn vị nào có công trong việc dựng nước, giúp dân, góp công vào việc bảo vệ độc lập tự do dân chủ và truyền thống tốt đẹp của quốc tổ Hùng Vương lưu lại từ gần năm ngàn năm nay cho đến chúng ta ngày nay. Trong khi tìm kiếm đề đề nghị một Thánh Tổ cho ngành của chúng ta, có thể chúng ta cần xem lại lịch sử anh hùng của tổ tiên để nêu ra các lý do xác đáng biện minh cho đề nghị của mình chớ (rồi kể cho con cháu nghe về các anh hùng dân tộc từ ngàn xưa đến giờ cũng là điều hay đây chớ, có phải không ta?). Vậy xin mỗi các Ai Hữu đề nghị Thánh Tổ cho ngành CCGTVT để chúng ta cũng tạm thời lựa chọn (xin đề nghị luôn tiêu chuẩn và thể lệ lựa chọn nếu được...).

Lê Cảnh Túc (Australia)
KCH (tức là Kông Chánh)